

ควบ 3 องค์การเป็นกยท.ยังยึดเยื้อ พิเชษฐหุด-ลุ่นกฤษฎีกาตีความ

ควบรวม 3 องค์การ ยังวุ่น
ล่าสุด ผู้ว่าการ กยท. เห็นคำสั่งด่วน
ที่สุด สั่งพักงาน “พิเชษฐ” อดีต
ผอ.สถาบันวิจัยยาง อ้างยังไม่ได้เป็น
พนักงาน ด้านเจ้าตัวมันไม่รู้สาเหตุ
ยันที่ผ่านมาทำงานเต็มที่ เผยระดับ
ซี 9 จะต้องให้ปลัดเกษตรฯเซ็นลง
นามคำสั่งลาออก มีผลเมื่อวันที่ 27
เม.ย. นี้ วงในบอร์ดยังกันตำแหน่ง
ไว้ รอลุ่นคำวินิจฉัยกฤษฎีกาชี้ขาด
นับตั้งแต่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มี
ผลให้ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

ยางพาราต้องควบรวมเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่
องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) สถาบันวิจัยยาง
(สวย.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง (สกย.) ภายใต้ชื่อใหม่ ว่า
“การยางแห่งประเทศไทย” (กยท.) โดย
จะต้องมาจัดสรรบุคลากรลงตำแหน่งใหม่
เพื่อให้การบริหารยางพาราของประเทศ
มีความเป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตามการจัด
โครงสร้างภายในองค์กรของ กยท.ถึงขณะนี้
ยังไม่ลงตัว

แหล่งข่าวจากการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐาน
เศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุด นายธีรวิทย์ สุขสะอาด
ผู้ว่าการกยท. ได้มีคำสั่งด่วนที่สุด ลงวัน
ที่ 24 พฤษภาคม 2559 เลขที่ กษ
2900/2209 เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดบริหาร)
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้พิจารณา
เรื่องสถานะปัจจุบันของนายพิเชษฐ พร้อม
มูล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง

(สวย.) โดยมีมติดังนี้ 1. มอบหมายให้
นายพิเชษฐ ไปดำเนินการหาแนวทางเพื่อ
เข้ามาสู่การเป็นพนักงานของ กยท. และ
2.ให้ฝ่ายกฎหมายของ กยท.หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกากรณีสถานะปัจจุบัน
ของนายพิเชษฐ หากได้ผลเป็นประการ
ใด ทั้งในส่วนกรณีที่ 1 หรือ 2 ให้แจ้งผล



• พิเชษฐ์ พร้อมมูล

เพื่อหาแนวทางการดำเนินการและนำ
เสนอบอร์ดบริหารต่อไปเพื่อประกอบการ
พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กยท.
ต่อไป แต่ในระหว่างที่ยังมิได้มีสถานะเป็น
พนักงานของ กยท.จึงขอให้หยุดการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับ กยท.ทั้งหมด จนกว่า
จะได้ข้อยุติทางกฎหมายที่ชัดเจนใน
สถานะการเป็นพนักงานของ กยท.
ก่อน

ด้านนายพิเชษฐ พร้อมมูล อดีต
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวยอมรับ
ว่า นายธีรวิทย์ ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพิ่งลงนามคำสั่งเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 ให้มีผลย้อนหลัง

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เพื่อโยกย้าย
ตนมาปฏิบัติงานใน กยท. ที่ผ่านมาก็ได้
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
แต่ก็ไม่เข้าใจว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ไม่
เหมาะสมในการเป็นพนักงาน กยท. ยัง
รู้สึกมีงงอยู่

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการใน
การปรับโครงสร้างใหม่ของ กยท. เปิด
เผยว่า ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่
25 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ฉัตร
เฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กยท.
เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประกอบไป
ด้วยตัวแทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่
องค์การสวนยาง สำนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำสวนยาง และ
สถาบันวิจัยยาง ตัวแทนละ 2 คนหนึ่ง
เป็นคณะกรรมการเพื่อจะมีการจัดสรร
ลงตำแหน่งใหม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการ
อภิปรายหารืออดีตผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยยางที่ส่งผลทำให้ไม่ได้เป็น
พนักงานของ กยท. เพราะ 1.คำสั่ง
ที่ปลัดเกษตรฯเซ็นลงนามล่าช้า เกิน
60 วัน 2.ปัจจุบันยังรับเงินเดือนของ
กรมวิชาการเกษตรอยู่ อย่างไรก็ตามเพื่อ
ความเป็นธรรมจึงได้ส่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาวินิจฉัยเพื่อให้ได้ข้อยุติปัญหา
ต่างๆ ส่วนการเยียวยาตำแหน่งต่างๆ
ที่มีการโยกย้ายให้คืนกลับไปให้สถานะ
เดิมก่อน แล้วภายในระยะเวลา 1
เดือน ทางคณะกรรมการจะมีการเปิด
รับสมัครตำแหน่งงานใหม่ โดยจะ
กำหนดคุณสมบัติขึ้น แล้วให้ทุกคน
มาสมัครกันใหม่เพื่อคัดเลือก โดยที่
ยังคงสถานะทุกคนในขณะนี้ให้เป็น
รักษาการทั้งหมด



ย่อยข่าว อปท.

●บอร์ดกยท.พบชาวสวนยาง

ระนอง - นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานการประชุมแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดระนอง พร้อมกรรมการบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย และนายธงไชย วิจิตรเวชการ รักษาการ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง มีแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางร่วมประชุมที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

ม.อ.ร่วมเครือข่ายขนนวัตกรรมยางพารา ผนึก3ภาคีมุ่งเป้าพัฒนาบุคลากร-สร้างองค์ความรู้

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายขนนวัตกรรมยางพารา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการดำเนินการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา เทคโนโลยีการผลิตหรือแปรรูปยางพารา การวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึงมาตรฐานต่างๆ การบริหารจัดการและการผลิตยางพารา ต้นน้ำและกลางน้ำ การเพาะปลูกและการดูแลสวนยางพารา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านยางพารา การเรียนการสอนและการผลิตบุคลากรด้านยางพารา โดยทั้ง 4 ฝ่ายจะปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายตลอดระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ 5 ประการ

อธิการบดี ม.อ.กล่าวต่อไปว่า ประการที่ 1 ร่วมกันดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

ประการที่ 2 ร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลความต้องการและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประการที่ 3 จัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านยางพาราให้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประการที่ 4 ร่วมกันพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านยางพารา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา และประการที่ 5 แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีด้านยางพารา นูรณาการการดำเนินการของทั้ง 4 ฝ่าย ผลักดันให้นำนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

“ม.อ.โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่หลักในการสร้างนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยียางพาราให้มีคุณภาพสูง ทั้งในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย และหลักสูตรปกติ พร้อมกับสนับสนุนทางวิชาการตามความต้องการของอีก 3 ฝ่าย โดยใช้ศักยภาพของคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา” อธิการบดี ม.อ.กล่าว

จ.ศรีสะเกษ เดินหน้าพัฒนาตลาดยางพาราสหกรณ์



นายมานิช ชลวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสัญญาจะซื้อขายยางแท่ง STR 20 มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

ระหว่างสหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด กับ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด กับ สหกรณ์นิคมเขาพนมสารธร จำกัด ซึ่งจัดขึ้น ณ สหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด อำเภอรัตนธรรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการตลาดยางพารา และ สหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจะซื้อขายยางแท่ง STR 20 จำนวน 2 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 บันทึกข้อตกลงจะซื้อขายยางพาราระหว่างกัน ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ถนนระยอง-บ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โดยนายเรวัตร์ แสงวารินทร์ รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัด



ร่วมลงนาม



ยางพาราแผ่น



ยางก้นถ้วย

ระยอง จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา ในฐานะผู้ซื้อ กับ สหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าลาด อ.รัตนธรรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยนายประมวล แก้วสว่าง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด ลงนามในสัญญา ในฐานะผู้ขาย

โดยทั้งสองสหกรณ์ได้ตกลงที่จะซื้อขายยางพาราร่วมกัน เป็นยางแท่ง STR 20 จำนวน 308,700 กิโลกรัม โดยกำหนด ณ ราคาหน้าโรงงานผลิตในราคา กิโลกรัมละ 47 บาท รวมมูลค่า 14,508,900 บาท

และสัญญาที่ 2 ระหว่างสหกรณ์นิคมเขาพนมสารธร จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9

ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยนายเจลา ฉิมภู ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมเขาพนมสารธร จำกัด ลงนามในสัญญา ในฐานะผู้ซื้อ กับ สหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าลาด อ.รัตนธรรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดย นายประมวล แก้วสว่าง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรรัตนธรรลักษ์ จำกัด ลงนามในสัญญา ในฐานะผู้ขาย

โดยทั้งสองสหกรณ์ได้ตกลงที่จะซื้อขายยางพาราร่วมกัน เป็นยางแท่ง STR 20 จำนวน 102,960 กิโลกรัม โดยกำหนดราคา ณ หน้าโรงงานผลิตในราคา กิโลกรัมละ 47 บาท รวมมูลค่า 5,685,120 บาท



ซึ่งมูลค่าการซื้อขายขางพาราจากการ
ลงนามความร่วมมือครั้งนี้ รวม 429,660
กิโลกรัม มูลค่ารวม 20,194,020 บาท โดย
ทั้งสองสัญญาตกลงกันว่าสินค้าที่ส่งมอบต้อง
เป็นสินค้าคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนดไว้
ตามมาตรการส่งออกของกรมวิชาการเกษตร
และมีกำหนดส่งมอบ ณ หน้าโรงงานผลิต
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นี้

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลายภาคส่วน
ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามคาดเป็น
สัญญาณที่ดีสำหรับตลาดธุรกิจขางพาราของ
สหกรณ์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอีกขั้น
หนึ่งของการพัฒนาตลาดขางพาราของ
สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษและสหกรณ์
เครือข่าย ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
ในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูก
ขางพาราในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างมาก”
นายมานิช ชลอมวงษ์ รักษาการแทน
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าว.



ชี้ชะตาสินค้าเกษตร - นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเสวนาอนาคตข้าว ยาง ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง รุ้งหรือร่วงในตลาดโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยชี้ว่าผู้ผลิตต้องปรับโครงสร้างการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อรักษาตลาดส่งออกให้ได้ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า

แนะปรับโครงสร้างผลิต4พืช ก่อนสูญตลาดส่งออก1แสนล.

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ชี้ หากไทยไม่ปรับโครงสร้างผลิตสินค้าเกษตรข้าว-มันสำปะหลัง-ยางพารา-ปาล์มน้ำมัน สร้างมูลค่าส่งออก เสี่ยงเสียตลาดให้คู่แข่งปีละ 1 แสนล้านบาท

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวระหว่างงานเสวนาเรื่อง อนาคตข้าว ยาง ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง รุ้งหรือร่วงในตลาดโลก ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ใน 4-5 ปีข้างหน้าไทยจะส่งออกเฉพาะวัตถุดิบสินค้าเกษตร 4 รายการไม่ได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น เพราะตั้งแต่ปี 2554-2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 4 รายการลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันคู่แข่งไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งเวียดนาม เมียนมา และ

กัมพูชา ซึ่งกลุ่มนี้สามารถปลูกพืชโดยมีต้นทุนต่ำกว่าไทย ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าหันไปปลูกพืชเอง เพื่อลดการนำเข้า ดังนั้น ไทยควรกระตุ้นความต้องใช้สินค้าเกษตรภายในประเทศให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ตลอดจนเร่งพัฒนาให้สามารถกำหนดอ้างอิงสินค้าเกษตรในฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลก

“หากไม่มีการปรับตัว อาจทำให้ไทยสูญเสียมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรให้กับประเทศคู่แข่งปีละ 1 แสนล้านบาทไปหากไทยเพิ่มได้จะทำให้มูลค่าการส่งออกไทยเพิ่มขึ้นอีก 30% ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า”

นางวิวรรณ บุญประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารบริษัท ทักซิณอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลชี้แจง

การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน หลังจากเกิดภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกน้อย โรงงานน้ำปาล์มต่างเข้ามาแย่งกันซื้อผลผลิต ทำให้ราคาผลปาล์มสดขึ้นไปถึง 5-5.60 บาทต่อกิโลกรัมได้ โดยยังมีสต็อกน้ำมันปาล์มภายในประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559

อยู่ที่ 195,000 ตัน เพียงพอต่อความต้องการในประเทศที่ 160,000 ตัน

แต่หากไม่มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระยะยาวเกรงว่าขนาดหากปริมาณไม่เพียงพอ ปัญหาจะย้อนกลับมาเหมือนเดิม จึงต้องการให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องนี้ด้วย เพราะถึงอย่างไรปาล์มน้ำมันยังเป็นสินค้าตัวรุ่ง แต่หากไม่แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในอนาคต

นายโย ตริงอติศัยกุล รองเลขาธิการและรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผลผลิตยางพาราในตลาดโลกมี 10-12 ล้านตัน มากกว่าความต้องการใช้ 10 ล้านตัน ส่วนไทยสามารถผลิตได้ 4 ล้านตันต่อปี หากไทยพัฒนาให้เกิดการแปรรูปยางพารา และสร้างความต้องการภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปัจจุบัน 13% จะทำให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านล้านบาท และจะทำให้จีดีพีของไทยเพิ่มขึ้น 20%

นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคิดเป็น 42 ล้านตันหัวมันสด แต่ไทยผลิตได้ปีละ 32-33 ล้านตัน ยังไม่เพียงพอตลาด จึงต้องการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมาผลิตเพื่อการส่งออก หากอนาคตประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาอาจกระทบต่อไทยได้ ซึ่งไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านทุนการปลูกมันสำปะหลังที่ยังสูงกว่าประเทศคู่แข่ง กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และปัญหาไทยพึ่งพาการส่งออกไปตลาดจีนเป็นหลัก หากจีนลดการนำเข้าจะได้รับผลกระทบ

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรโกร กรรมการบริหารบริษัท โรงเส้นหมี่ช่อเฮง จำกัด กล่าวว่า การแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อรองรับมาตรการกฏระเบียบใหม่ของประเทศผู้นำเข้า และผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการที่

หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทางภาครัฐ ภาคเอกชน
ควรร่วมมือกันพัฒนาสินค้าให้ก้าวหน้า
เพื่อการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 59 น. 6 (2)

ข่าวสั้น



สร้างโคนยางปลูกดาวเรือง

นายสมพงษ์ วงศ์วิชาการ เกษตรกรสวนยางพารา ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า จากปัญหาราคายางพาราดกต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจโคนต้นยางกว่า 10 ไร่ แล้วหันมาปลูกต้นดาวเรืองแทน เริ่มต้นปลูกบนเนื้อที่ 3 ไร่ หากสามารถปลูกครบ 10 ไร่ จะกลายเป็นสวนดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดใน จ.ตรัง ประกอบกับสถานที่ปลูกดาวเรืองอยู่ใกล้กับถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.ตรัง จึงได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถ้ำเลเขากอบด้วย โดยผลผลิตที่ได้จะจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งปลีกและส่ง จำหน่ายส่งดอกละ 0.80-1.50 บาท ส่วนจำหน่ายปลีกดอกละ 2 บาท

พืชราคาดี แต่ไม่มีขาย แล้งแผลงฤทธิ์ ชิมลิก ศก.



ชั้น 5

ประชาชาติ

รัตนา จินกลาง

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คนไทยร่วม 70 ล้านคน เผชิญสภาพอากาศเลวร้าย ร้อนจัดจนชีวิตจะหาไม่ อุณหภูมิทะลุปรอท 40-44 องศาเซลเซียส ประดังกับภาวะภัยแล้งยาวนาน อากาศแปรปรวนอย่างหนัก ขาดน้ำกินน้ำใช้รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

ที่สำคัญภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชของเศรษฐกิจไทย เพราะคนที่ยังชีพด้วยภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเกษตรได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน ไม่มีผลผลิต/วัตถุดิบออกสู่ตลาด

กลุ่มแรกที่ต้องเสียสละกินใคร หลังรัฐบาลออกมาตราการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ก็คือ ชาวสวน ที่ถูกห้ามทำนาปรัง โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด รวมไปถึงลุ่มน้ำป่าสัก แม่น้ำชี แม่น้ำมูลในชนอิสานใต้ นอกจากต้องงดทำนาปรังแล้ว ยังต้องยกเลิกเลี้ยงปลาในกระชังอีกด้วย

ขณะที่ “คนต้นน้ำ” ทางภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะลุ่มน้ำปิง วันนี้ผู้คนต่างก็ล้นอยู่ทุกวันให้ฝนตกลงมา เพราะน้ำในเขื่อนแม่กวงและแม่จืดที่ป้อนน้ำหล่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่ ลำพูน จะมีน้ำให้ใช้ถึงแค่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เท่านั้น ซึ่งสถานการณ์ ณ วันนี้น้ำในเขื่อนก็ยิ่งแห้งขอด

หากคิดในกรณีเลวร้ายที่สุด (เพราะยุคนี้อะไร ๆ ก็เกิดขึ้นได้) ถ้าฝนไม่มาตามนัดจริง ๆ อะไรจะเกิดขึ้น เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิงและเจ้าพระยา

อีกทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ

ไม่เพียงคนต้นน้ำเท่านั้นที่จะอดน้ำ แต่หมายรวมไปถึง “คนกลางน้ำ” ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ของประเทศ จะกินอยู่กันอย่างไร แม้แต่น้ำใต้ดินที่ลงทุนเจาะบอบาดลกันจนพรุนไปหมดทุกที่แล้วก็เริ่มเจอปัญหาน้ำไม่พอใช้เช่นกัน

เกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทย ! แม้จะมีคำอธิบายว่า เราอยู่ในช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ฝนตกน้อย ปริมาณน้ำใน 10 เขื่อนหลักของเมืองไทยอยู่ในสภาพแห้งขอด ฝนที่ตกลงมาก็ไม่ตกลงเขื่อน ธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนจึงเป็นปัจจัยที่เราไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไป ภัยแล้งที่ยาวนานมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้ว ผลกระทบด้านลบจึงชิมลิกกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้

ผู้คนในภาคเกษตรซึ่งลงทุนลงแรงผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและชาวโลกเดือดร้อนสาหัสมากกว่าใคร สูญรายได้มหาศาลที่จะมาจุนเจือครอบครัว ขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร หรือผู้ส่งออกก็อยู่ในสภาพรันทดไม่ต่างกันทั้งระบบซัพพลายเชน

ล่าสุดยางพาราที่ปกติทุกปีจะต้องเริ่มเปิดกรีดในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ต้องเลื่อนออกไปอีก 1-2 เดือน ตอนนี้ย้ายางสดกำลังขาดตลาดอย่างหนัก พ่อค้า ผู้ส่งออกวิ่งหาซื้อกันฝุ่นตลบ แต่ชาวสวนยางก็ไม่มีผลผลิตจะขาย

ในภาพรวมปีนี้พืชเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นฤดู เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และข้าวเปลือก แต่สภาพความเป็นจริงในขณะนี้พบว่าไม่มีผลผลิต

อยู่ในมือเกษตรกรแล้ว ส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับอานิสงส์จากราคาที่ดีขึ้น

อีกตัวอย่างก็คือ “ผลไม้” โดยเฉพาะแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศที่จังหวัดจันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ทุเรียนเมืองนนท์ อุดรดิตต์ (ทุเรียนหลง-หลิน) พืชณุโลก (มะม่วงส่งออก) รวมถึงเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ซึ่งปลูกลำไย ลิ้นจี่มากที่สุดของไทย ก็ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ผลไม้ยืนต้นตายยกสวนจำนวนมาก ผลผลิตลดลงมากถึง 20-50%

ตอนนี้แม้จะเข้าสู่ฤดูการผลิตผลไม้ภาคตะวันออกแล้ว เราก็แทบจะหาซื้อทุเรียน มังคุด เงาะ มารับประทานกันไม่ได้เลย ขณะที่ราคาทุเรียนพุ่งปรี๊ด ดูแล้วชาวสวนน่าจะดีใจ แต่เอาเข้าจริงคนปลูกบอกว่า ปีนี้ต้องสู้แล้งโดยลงทุนซื้อน้ำมารดผลไม้บางสวนตัดใจทิ้งให้เงาะ มังคุดตายไป แต่ถนอมทุเรียนไว้เพราะได้ราคาดีกว่า แต่ก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทวีคูณ นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมผลไม้จึงแพงมากปีนี้

จากนี้ไป ความท้าทายของทุกฝ่ายก็คือ กำลังซื้อคนฐานรากหดตัวอย่างหนัก การจับจ่ายในท้องถิ่นไม่สะพัด หนี้สินพอกพูนเป็นงูกินหาง แม่น้ำเศรษฐกิจหลายประเภทก็เจอสภาพที่ไม่ต่างกัน เพราะสินค้าขายไม่ออก แต่คนที่ยังมีกำลังซื้อต่อเนื่องก็คือ มนุษย์เงินเดือน ภาคราชการ และกลุ่มคนมั่งคั่งระดับบนเท่านั้น

เป็นภาวะที่ “รายกระจุก จนกระจาย” ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำของรายได้และคุณภาพชีวิตที่ห่างกันมากยิ่งขึ้น แล้วเราจะก้าวข้ามไปอย่างไร...?

ราคายางขยับ-ผลจากการเก็บสต็อก

นครศรีธรรมราช - นายสุธี อินทรกุล ผอ.ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช เผยว่า ขณะนี้ความต้องการยางของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป มีผลจากผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ภายใต้สภาไตรภาคียาง ออกมาตรการเก็บยาง 615,000 ตัน ไว้ในสต็อก เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ส่งผลทำให้ประเทศผู้ใช้อย่างพารา ต้องเก็บสต็อกยางไว้ใช้งาน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปิดกรี๊ดและประสบภาวะอากาศร้อน ต้นยางให้น้ำยางน้อย ถือเป็นจังหวะดีทำให้ยางมีราคา

“การดึงยางออกจากตลาด กว่า 6 แสนตัน มีผลทำให้ราคายางดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าราคายางจะขึ้นต่อไป จะต้องดูว่าจะผ่านแนวรับราคายาง 60 บาทไปได้ อาจจะขึ้นถึง 70 บาท แต่หากไม่ผ่านจะเข้าวังจรรย์ก็คือ กลับมาสู่ภาวะปกติ ราคายางจะลดลง ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป ช่วงนี้มีเกษตรกรนำยางมาขายในตลาดกลางยางพาราน้อยมาก บางวันไม่มียางเข้าตลาด เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มปิดกรี๊ด ต่อไปขอให้เกษตรกรทำยางคุณภาพดีมาขาย จะได้ราคายางสูงขึ้น”

เงินลงทุนรัฐค้ายันศก.โต3%

โพสต์ทูเดย์ - สภาองค์การนายจ้างฯ ประเมินปีนี้เศรษฐกิจไทยโตได้ 3% แม้ส่งออกปี 2559 อาจติดลบ 2%

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่า การส่งออกในเดือน เม.ย. ที่ติดลบสูงถึง 8% และส่งผลให้ 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกติดลบแล้ว 1.24% คาดว่าจะทำให้การส่งออกทั้งปี 2559 ติดลบไม่ต่ำกว่า 2% และโอกาสกลับมาบวกก็เป็นเรื่องยาก แต่ยังคงมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะยังขยายตัวได้ที่ระดับ 3% เนื่องจากได้อานิสงส์จากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

นายธนิต กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกของไทยลดลง เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอและเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจากจีน และแม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะอาศัยการส่งออกในอาเซียน ซึ่งยังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีมาช่วยสนับสนุน แต่เมื่อเศรษฐกิจจีนอ่อนแอก็มีผลกระทบต่อทุกตลาด ขณะที่ตลาดสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น ยังคงชะลอตัว

“การส่งออกสินค้าภาคการเกษตรลดลงเกือบทุกชนิด ยกเว้นข้าวที่เป็นบวกเล็กน้อย โดย 4 เดือนแรกปีนี้ การส่งออกยางพาราติดลบ 15.28% มันสำปะหลังติดลบ 17% ยกเว้นข้าวที่เป็นบวกเล็กน้อย เมื่อรวมกับปัจจัยภัยแล้งทำให้ภาพรวม

ภาคเกษตรไทยไม่ตึงก้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน และมีแนวโน้มว่าในปีนี้อุตสาหกรรมจะไม่รับแรงงานเพิ่มขึ้น และภาคส่วนอื่นๆ จะยังคงควบคุมต้นทุน” นายธนิต กล่าว

นายธนิต กล่าวว่า ส่วนข้อเสนอลูกจ้างบางส่วนที่ต้องการให้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปี 2559 นั้น ขณะนี้ได้คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ทั้งกระทรวงแรงงาน ลูกจ้าง และนายจ้างยังหารือกันอยู่ แต่เชื่อว่าในปีนี้อาจจะขึ้นต่ำจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะในภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง และเห็นว่าการปรับเพิ่มเงินเดือนลูกจ้างควรจะเน้นการปรับขึ้นค่าจ้างตามคุณภาพฝีมือแรงงานมากกว่า 